

MATICHOH INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	มติชน		
Date :	124 พ.ศ. 2554	Page :	1>16
		No :	54273871

2,000ตำรับสมุนไพรไทย พิสูจน์แล้วรักษามะเร็งได้

ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง กรมพัฒนาการแพทย์ฯ เผยสมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ มีสรรพคุณรักษาได้ พิสูจน์แล้วผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไม่ต้องตัดทิ้ง เตรียมจดลิขสิทธิ์ ป้องกันต่างชาติขโมยสูตร ถ่ายทอดให้หมอพื้นบ้าน บรรจุหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา (อ่านต่อหน้า 16)

สมุนไพร

หลังจากที่นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบหมายให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ศึกษาตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งว่ามีกี่ชนิด ที่มีการนำมาใช้รักษาผู้ป่วย โดยให้ทดสอบว่า สามารถรักษาได้จริงหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งมีมากถึง 1,927 ตำรับ จากตำรับยาสมุนไพรทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 86,095 ตำรับ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พญ.วิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า ล่าสุดได้จัดการประชุมผู้รู้ และหมอพื้นบ้านเพื่อศึกษาสมุนไพรทั้ง 1,927 ตำรับ ว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งชนิดใดได้บ้าง โดยจะเน้นชนิดที่มีกลุ่มผู้ป่วยมากในลำดับต้นๆ ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก “ที่ประชุมสรุปเบื้องต้นว่า สมุนไพรตำรับดังกล่าวมีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็งได้จริง แต่เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการระยะแรกเท่านั้น โดย

เฉพาะโรคมะเร็งเต้านมค่อนข้างที่จะยืนยันได้ว่าเมื่อใช้สมุนไพรแล้วไม่ต้องตัดเต้านมทิ้ง และจากการประชุมนี้ยังพบว่า มีตำรับยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นถึง 2,000 ตำรับ” พญ.วิลาวัลย์กล่าว และว่า จะหาแนวทางเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวต่อไป โดยจะทำการประเมินระยะสั้น เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิบัตร หรือต่างชาตินำไปจดสิทธิบัตร ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ศูนย์เชี่ยวชาญการที่สำคัญ ดังนั้น ข้อมูลตำรับสมุนไพรทั้ง 2,000 ตำรับ จะจัดแจ้งไว้เป็นภูมิปัญญา พร้อมบรรจุในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ที่มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และหากพบว่ายาตำรับใดได้รับการยอมรับในวงกว้าง มีผลวิจัยรับรองสรรพคุณแล้ว จะส่งเสริมให้ผลิตในรูปแบบยาสำเร็จรูปต่อไป

พญ.วิลาวัลย์กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จะนำความรู้ที่ค้นพบไปถ่ายทอดแก่หมอพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งแต่ละชนิด แทนการจัดพิมพ์เป็นหนังสือแจก เพราะจะได้ปกป้องภูมิปัญญาของไทย และป้องกันผู้ที่จะไปกว้านซื้อสมุนไพรเพื่อหวังผลทางการค้าด้วย

“ขณะนี้หมอพื้นบ้านที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทยจะเผยแพร่ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผ่านสื่อเพื่อให้ประชาชนทราบว่าหมอพื้นบ้านคนใดมีความเชี่ยวชาญโรคมะเร็งชนิดใด จะได้ไปรักษาที่หมอคนนั้น ส่วนตำรับยายังไม่สามารถบอกได้ชัดเจน เนื่องจากมีหลายสูตร ต้องใช้เวลารวบรวมให้ชัดเจนภายในปีนี้” พญ.วิลาวัลย์กล่าว

พญ.วิลาวัลย์กล่าวว่า ขอย้ำว่าสูตรตำรับยารักษาโรคมะเร็งทั้งหมด เป็นสูตรที่หมอพื้นบ้านใช้รักษาจริง ซึ่งส่วนใหญ่รักษาได้ในระยะแรก โดยเน้นไปที่การรักษาหน้าเหลืองเสีย ส่วนประสิทธิภาพจะรักษาได้มากน้อยเพียงใดนั้น ต้องรอการยืนยัน โดยจะมีการพิสูจน์ประสิทธิภาพความเป็นพิษต่างๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับสูตรตำรับยาเหล่านี้ ไม่ได้มีเพียง 1-2 ตัว แต่มีหลายตัวรวมกัน ต้องมีการผสมให้ได้ตามสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสม ไมเช่นนั้นจะเป็นปัญหา ดังนั้น เรื่องนี้ขอพิสูจน์ก่อนว่า มีตัวใดชัดเจนก็มีการเผยแพร่ ซึ่งในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ จะมีการหารือเรื่องนี้อีกครั้งเช่นกัน

ด้าน ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงาน

เภสัชกรรม และหัวหน้าโครงการพิพิธภัณฑการแพทย์ไทยอภัยภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ต้องบอกว่าตำรับยาสมุนไพรดังกล่าวสามารถช่วยให้อาการโรคมะเร็งดีขึ้นเท่านั้น เนื่องจากยาแผนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถรักษาได้หายขาดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลหอมพื้นบ้านทั้งในและต่างประเทศมีการศึกษาสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการโรคมะเร็งมานาน โดยสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และมีการศึกษาแพร่หลาย คือขมิ้นชัน

เนื่องจากมีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งศึกษาประมาณ 5 ชิ้นงาน กระจายตามหน่วยงานวิจัยต่างๆ ประมาณ 15-25 คน เบื้องต้นพบว่า การรับขมิ้นชันไม่ส่งผลต่อความเป็นพิษ ปลอดภัยจากการไม่หลุด และมีแนวโน้มสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ได้ แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการวิจัย ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน

“ขณะเดียวกัน ในประเทศไทยที่เด่นชัดอยู่ที่วัดคำประมง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร มีการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยใช้สมุนไพร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ขมิ้นชัน แต่ก็มียาตำรับอื่นๆ เช่นกัน ทั้งนี้ งานวิจัยต่างๆ เชื่อว่าสารเคอคูมินในขมิ้นชัน ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จะสามารถบรรเทาและยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการศึกษาอย่างจริงจัง เนื่องจากการศึกษาสมุนไพรรักษา มะเร็งในประเทศไทยมีมานาน เพียงแต่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ที่ชัดเจน ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมทรัพยากร มีสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมาย” ญ.สุภาภรณ์กล่าว